

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.99 แนวโน้มอ่อนค่า ตลาด Risk On ดอลลาร์แข็งค่า กรอบ 30.90-31.10

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.99 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.95 แนวโน้มอ่อนค่า จากดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นกดดันสินทรัพย์ปลอดภัยและเงินบาทให้อ่อนค่าได้ ยกเว้นกนง.บายวันนี้คงดอกเบี้ยอาจเห็นเงินบาทแข็งค่ากลับมา คาดกรอบวันนี้ 30.90-31.10

*นายจิตพิล พฤษภาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.99 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยการเมืองฝั่งของสหรัฐดูจะมีทางออกมากขึ้นอีก เนื่องจากมีโอกาสสูงที่ โดนัลด์ ทรัมป์ จะรอดจากการลงมติถอดถอนผ่านวุฒิสภา

ขณะเดียวกันผลการหยั่งเสียงในรัฐโอไอโอวา ก็ชี้ให้เห็นว่าพรรคเดโมแครตมีความแตกแยกสูง เพิ่มโอกาสที่ โดนัลด์ ทรัมป์ จะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่อ ซึ่งจะหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าด้วย

ประเด็นทั้งหมด กดดันให้สินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทองคำ ฟรังก์สวิส และเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินบาทให้อ่อนค่าลงในเช้าวันนี้ด้วย

สำหรับประเด็นที่น่าจับตาฝั่งไทยอยู่ที่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในช่วงบ่ายวันนี้ ตลาดเชื่อว่ากนง.จะ “ลด” อัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 1.00% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับปัญหามากมาย ดังนั้น ถ้ากนง.คงดอกเบี้ยในครั้งนี้ เงินบาทก็อาจแข็งค่ากลับมาได้เช่นกัน

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ 30.90-31.10 บาท/ดอลลาร์

ทั้งนี้ ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินเข้าสู่โหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) เนื่องจากนักลงทุนฝั่งตะวันตกคลายความกังวลเรื่องไวรัสระบาด หนุนให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 1.5% Euro Stoxx 50 พุ่งตัว 1.9% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1.60% (+9bps)

ความเชื่อหลักของนักลงทุนตอนนี้ คือ “ไม่มีอะไรดีกว่าหุ้นเทคโนโลยี” เพราะดูจะเป็นตลาดเดียวที่สามารถเติบโตต่อได้ในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.96 วานนี้ 97.84

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 450.45 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 509.01 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.982 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้